

HÀ NỘI: TẶNG ĐOÀN TU VIỆN GYUTO, ẤN ĐỘ THĂM TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC



Sáng ngày 23/11/2023, tại trụ sở Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Hòa thượng TS Thích Gia Quang Viện trưởng Phân viện NCPHVN tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học; TT.Thích Thanh Huân, Phó Trưởng ban TT Ban TTTT T.Ư - GHPGVN cùng chư tôn đức tăng, cư sĩ đã đón tiếp Hòa thượng Tulku Gankar, Tu viện Trưởng Mật viện Gyuto, Ấn Độ và tặng đoàn đến thăm và làm việc.



Hai bên đã trao đổi các vấn đề học thuật và lĩnh vực nghiên cứu Phật học, được biết Mật viện Gyuto là một trong hai tu viện chính của Phật giáo Mật thừa, giảng dạy Mật thừa trong truyền thống Nalanda - được truyền từ các nhà phiên dịch Lotsava của Tây Tạng.

Hòa thượng Thích Gia Quang đã giới thiệu chung về công tác đào tạo Phật học tại Việt Nam: “Cả nước có 4 Học viện, 32 trường Trung cấp Phật học, với hàng nghìn tăng, ni sinh tốt nghiệp hằng năm. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam trụ sở tại Tp.HCM mà Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội cũng như có Tạp chí chuyên ngành nghiên cứu Phật học là Tạp chí Nghiên cứu Phật học”.

Hòa thượng Gankar Tulku đã chia sẻ về công tác nghiên cứu của Tu viện Guyto.



Trước đó, Phái đoàn đã đến thăm và làm việc tại Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và một số cơ sở tự viện Phật giáo khác.

Hòa thượng Gankar Tulku được sinh năm 1967, năm 1972, Ngài được công nhận là tái sinh lần thứ ba của Rinpoche Gankar Tulku, bởi cố Đại sư Kyabje Trijang Rinpoche, Thầy dạy học Trung cấp của đức Đạt Lai Lạt Ma đời 14.

Năm 1974, Rinpoche Gankar Tulku tới Tu viện Loselling ở Drepung để làm lễ công nhận, chủ trì bởi cố Đại sư Kyabje Yongzin Trijang Dorje Chang, và bắt đầu quá trình học tập cơ bản với sự chăm sóc của ngài Khensur Rinpoche Kunchok Passang, Tu viện trưởng của Drepung đương thời.



Quá trình học của Rinpoche Gankar Tulku gồm 2 năm học môn về Nhiếp loại học và Lý luận học, 7 năm về Trí Tuệ Bát Nhã, 3 năm Trung Đạo, 4 năm học Giới luật và 2 năm môn Câu Xá Luận.

Năm 1987, Rinpoche Gankar Tulku được thọ giới bởi đức Đạt Lai Lạt Ma. Rinpoche Gankar Tulku hoàn thành khóa học vào năm 1996, và tham dự kì thi cuối năm để tốt nghiệp và bắt đầu quá trình lấy bằng Tiến sĩ Phật học.

Cùng năm đó, Rinpoche Gankar Tulku ở tại Mật viện Gyuto một năm để học về Mật điển.

Vào tháng Hai năm 2005, Rinpoche Gankar Tulku tham gia kì thi biện kinh về chủ đề Mật Điển với các tiến sĩ khác với sự có mặt của đức Đạt Lai Lạt Ma. Tháng Chín cùng năm, Rinpoche Gankar Tulku tham gia kì thi biện kinh về Mật Điển trong vòng tám ngày ở Mật viện Gyuto để nhận bằng tiến sĩ Mật Điển.



Năm 2009, Rinpoche Gankar Tulku đã được đảm nhiệm giám thị của Mật viện Gyuto trong vòng 6 tháng.

Từ năm 2016 tới 2019, Rinpoche Gankar Tulku đã được đảm nhiệm làm trụ trì Tu viện Tawang bởi văn phòng của đức Đạt Lai Lạt Ma. Tu viện Tawang được thành lập bởi đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 ở bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ.



Năm 2020, Rinpoche Gankar Tulku đã được đảm nhiệm làm Phó trụ trì của Mật viện Gyuto.

Hiện tại, Rinpoche Gankar Tulku mới được đảm nhiệm bởi đức Đạt Lai Lạt Ma làm trụ trì của Mật viện Gyuto từ 2023 đến 2025.

Rinpoche Gankar Tulku đã được tu học dưới sự hướng dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài Ling Rinpoche và những giáo sĩ Phật Học đáng kính khác. Thầy đã ghé thăm Úc, Đài Loan, Mỹ và Châu Âu dưới sự yêu cầu của Mật Viện Gyuto, Tu Viện Drepung Loselling và những tổ chức phúc lợi khác.

Minh Minh